



CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH
561A, Điện Biên Phủ, P. 25, Q. BT, Tp. HCM
Tel : 35128668 - Fax : 351286886

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 17/2023/CV-HMH

Tp. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Vv: Giải trình ý kiến ngoại trừ BCTC kiểm toán năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Hải Minh (Mã CK: **HMH**) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng. Công ty Cổ Phần Hải Minh đã hoàn tất Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tại báo cáo kiểm toán độc lập số 1.0574/23/TC-AC và 1.0574/23/TC-AC ngày 22 tháng 03 năm 2023 có nêu cơ sở của ý kiến ngoại trừ như sau :

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ :

Tập đoàn đầu tư vào trái phiếu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và không trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này do đánh giá có khả năng thu hồi được. Với các tài liệu và thông tin hiện có chúng tôi chưa có đủ cơ sở để đánh giá khả năng thu hồi của khoản đầu tư này. Do đó, chúng tôi không thể xác định được liệu có cần thiết phải lập dự phòng cho khoản đầu tư vào trái phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn này hay không cũng như số dự phòng cần phải trích lập, nếu có.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ :

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty Cổ Phần Hải Minh xin giải trình như sau :

Khoản đầu tư vào trái phiếu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, cho tới nay trái chủ vẫn cam kết bằng văn bản sẽ hoàn trả và chúng tôi chưa có cơ sở pháp lý hợp lý nào để xác định lý do và giá trị hợp lý cần phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này.

Chúng tôi xin cam kết tính xác thực về các thông tin giải trình nêu trên.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Tổng giám đốc



Đặng Ngọc Hùng